

THƯ NGỎ

Trung thu yêu thương, gắn kết sẻ chia

Kính gửi: Quý cha mẹ học sinh, Quý thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Chu Văn An!

Một mùa Trung thu nữa lại về, gợi lên trong chúng ta bao ký ức của tuổi thơ với chú Cuội, chị Hằng, với những đêm trăng đốt đèn phá cỗ, với những buổi rước đèn ông sao cùng với bạn bè cùng trang lứa, vui đùa cùng hội múa lân, sự ấm áp bên gia đình. Tuổi thơ nào cũng gắn liền với những đêm thu trăng sáng.

Nhưng những ngày vừa qua, cơn bão lịch sử Yagi đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho đồng bào ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bão lũ làm nhiều người chết và mất tích; nhiều ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; nhiều hecta lúa, hoa màu chìm trong biển nước; nhiều con đường, cây cầu bị hỏng, xuống cấp; nhiều nơi dân cư bị chia cắt, cô lập. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ toàn xã hội.

Chính vì lẽ đó, với tinh thần “**tương thân, tương ái**”, trường THCS Chu Văn An quyết định không tổ chức chương trình vui Tết Trung thu như mọi năm với những hoạt động vui nhộn, phá cỗ trung thu ... Thay vào đó, nhà trường tổ chức chương trình “**Trung thu yêu thương, gắn kết sẻ chia**” vào giờ Chào cờ sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2024 với hoạt động quyên góp, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.

Nhà trường tiếp nhận quyên góp, ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật như: thực phẩm, nước uống, quần áo, sách vở ... (còn sử dụng được, gấp gọn gàng, sạch sẽ).

Thời gian phát động quyên góp, ủng hộ: **ngày 14/9/2024.**

Thời gian tiếp nhận: **từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 20/9/2024.**

Địa điểm tiếp nhận: **Tại phòng truyền thông của nhà trường**

Nhà trường sẽ cùng Ban đại diện CMHS trường tổng kết công khai minh bạch các khoản quyên góp và ủng hộ tới các địa chỉ tin cậy.

Thưa các thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh!

Với trái tim ấm áp, yêu thương và sẻ chia với bà con gặp hoạn nạn khắp các vùng bão lũ, nhà trường tin rằng năm nay thêm một vầng trăng tỏa sáng từ tâm hồn các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh qua những hoạt động ý nghĩa và thiết thực dành cho đồng bào gặp hoạn nạn.

Trường THCS Chu Văn An chân thành cảm ơn sự đồng hành, cảm thông và sẻ chia của quý phụ huynh, của thầy cô và các em học sinh. Chúng ta hãy chung tay và cầu mong mọi người sớm vượt qua khó khăn và thử thách này. Chính sự đoàn kết, sẻ chia, chung sức, chung lòng của chúng ta sẽ làm cho Trung thu năm nay trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban đại diện CMHS
Trưởng ban

Đặng Thị Diệu thủy

TM. Nhà trường
Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Thịnh